

## 6. fundur

Kaplakrikahópurinn 9. október 2018

Fundurinn fór fram í Bæjarráðssal

Mættir: Sveinn Reynisson formaður, Skarphéðinn Orri Björnsson, Ásmundur Ingvarsson, Viðar Halldórsson og Valdimar Svavarsson

Starfsmenn: Geir Bjarnason, Rósa Steingrímsdóttir, Sigríður Kristinsdóttir og Helga Stefánsdóttir

Fjarverandi:

Gestur:

1. Staðfest fundargerð síðasta fundar frá 2. október.
2. FH hefur sent frá sér tillögu um útreikninga á afskrifuðu endurstofnsverði íþróttahúsanna þriggja. Farið yfir einstaka liði útreikninganna og fram kom athugasemdir varðandi áhorfendabekki, hönnunarkostnað og ófyrirséðan kostnað í mati Verkís. Rætt um afskriftaprósentu og að hún verði misjöfn eftir eðli og líftíma íþróttamannvirkjanna í kostnaðarmati.
3. Senda þarf rekstrarsamning, þjónustusamning og viðhaldsáætlun 2018-2020 á fundarmenn.
4. Á næsta fundi þarf að fara í eignarskiptasamningin og Viðar safnar gögnum og yfirlit yfir útisvæðin, íþróttamannvirkinn.
5. Næsti fundur er þriðjudaginn 23. október kl. 11:00 í Bæjarráðssal

Orri Björnsson  
Valdimar S  
Sveinn Reynisson  
Viðar Halldórsson  
Geir Bjarnason

Geir Bjarnason ritari